

SUSCO Smart Member ชวนแลกแต้ม..รับส่วนลด สุดคุ้ม



SUSCO Smart Member ความคุ้มค่าจากการเติมน้ำมัน “ซัสโก้” โดยสมาชิกจะได้รับแต้มสะสม เพื่อนำมาใช้แลก
รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทุก 1 ลิตร จะได้รับ 1 คะแนน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมต่างๆ การใช้แต้มแลกซื้อ
สินค้าในร้านค้า และโอนคะแนนระหว่างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ อาทิ The One Card และ xCash ที่สามารถโอนแลก
แต้ม และนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น SUSCO Smart Member ยังจับมือกับร้าน
ค้าที่อยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน จัดแคมเปญพิเศษให้สมาชิกได้นำแต้มมาใช้เป็นส่วนลด และแลกรับสินค้าต่างๆ
อีกด้วย โดยล่าสุดเชิญชวนให้สมาชิก SUSCO Smart Member นำแต้มมาใช้ที่ สถานีน้ำมันซัสโก้ สาขาหัวหมาก
โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

Evaimé กับ E-Pot ชามูหม้อ ในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ บรรจุน้ำมันพร้อมทาน เพียงเติมน้ำ ๑๑ ชามูก็เดือนสุกได้ด้วย
นวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องใช้เตาใดๆ โดยสมาชิก SUSCO Smart Member สามารถนำแต้ม จำนวน 100 คะแนน มา
แลกเป็นส่วนลดหม้อ E-Pot ได้ 100 บาท ทั้งนี้ จากราคาปกติ 199 บาท ๑๑ เหลือเพียง 99 บาท หม้อไฟชามู E-Pot
รสชาติอร่อย น้ำซุปรสชาติดี วัตถุดิบที่นำมาถือมาก่อนข้างครบเครื่อง แล้วยังมีน้ำจิ้มรสเด็ด จิ้มกันแล้วเสริมรสชาติ
ได้เป็นอย่างดี ทำให้กลายเป็นสินค้าขายดี ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่อินเทอร์เน็ต นอกจาก สาขาหัวหมากแล้ว ยัง
สามารถนำแต้มแลกได้ที่ สาขาติวานนท์, สาขาราชพฤกษ์, สาขาสุขาภิบาล3/2, สาขาศรีนครินทร์ 1, สาขาวังหิน ,

สาขายานนาวา,สาขาเพชรเกษม (บางแค2), สาขากาญจนาภิเษก และ สาขานบุรี-ปากท่อ กม.6

ข้าวแกงกับนครฯ ร้านอาหารไทยสไตล์ปักษ์ใต้ รสชาติเข้มข้น มีเมนูอาหารให้เลือกหลายสิบรายการ สามารถตัดราคาข้าว หรือ สั่งเป็นกับข้าว ก็ได้ตามสะดวก พิเศษไปกว่านั้น ร้านนี้มี น้ำพริกกะปิ และผักสด ให้บริการฟรี กับลูกค้าทุก ๆ ท่าน ตักไปกินที่โต๊ะกันได้ตามใจชอบ เมนูเด็ด คือ แกงเหลือง ผัดสะตอ ผัดใบเหลียง เป็นต้น สำหรับ SUSCO Smart Member สามารถใช้แต้ม จำนวน 100 แต้ม แลกรับส่วนลด 10 บาท แลกได้สูงสุด 500 แต้ม แลกรับส่วนลด 50 บาท อาหารร้านนี้ คุณภาพดี ราคาสมเหตุผล ข้าวแกงแบบตัดราคา ราคาอยู่ที่ประมาณ 40-50 บาท เท่านั้น

ร้านเป่าปิง..น้ำแข็งใส ขนมหวานหลากหลายเมนู เลือกประกอบร่างได้ตามใจชอบ มีตั้งแต่ ทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิ รากบัว เผือก มัน ลูกชิด ข้าวโพด ใส่น้ำหวานแล้วราดด้วยน้ำกะทิชั้นๆ แล้วยังมีไอศกรีมกะทิ ให้บริการอีกด้วย SUSCO Smart Member สามารถใช้ 100 แต้ม แลกรับส่วนลด 40 บาท หากราคาเกินจ่ายส่วนต่าง ขนมถ้วยใหญ่ ให้ปริมาณเยอะแบบกินแล้วอิมกันไปแล้ว เป็นร้านแนะนำที่ควรแวะมาทาน

ร้านขายยา Goods Pharmacy ภายในสถานีบริการน้ำมันชัสโก้ มีร้านค้าให้บริการหลากหลาย ร้านขายยาก็มีเปิดให้บริการ สำหรับ ชัสโก้ สาขาหัวหมาก ร้านที่เปิดให้บริการคือ Goods Pharmacy ให้บริการคำปรึกษาจากเภสัชกรที่มีความรู้ สินค้าประเภทยา เวชสำอาง และอาหารเสริม ครบครัน SUSCO Smart Member ใช้ 250 แต้ม แลกรับ หน้ากากผ้าอนามัยได้ฟรี ยิ่งไปกว่านั้น ยังใช้ 100 แต้ม แลกรับส่วนลดได้ 10 บาท ในการชอปปิงเวชสำอาง

นอกจากนี้ ภายในสถานีบริการน้ำมันชัสโก้ สาขาหัวหมาก ยังมีร้านค้าให้บริการอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อลอร์สัน108, ร้านลูกชิ้นจิ้ง ลูกชิ้นกรอบสนั่นกับน้ำจิ้มรสเด็ด, ร้านขนมจีนโคราช น้ำยาหลากหลาย แนะนำ น้ำยาปลาดุกใส่ปลา ร้า น้ำยาปลา น้ำยากะทิใส่ตีนไก่ แล้วยังมีผัดหมี่โคราช ช่างๆ มีร้านNUB คาเฟ่ ให้บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แวะไปใช้บริการเรียกว่าได้ทุกอย่างครบครันจริงๆ โดยเฉพาะสมาชิก SUSCO Smart Member สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ง่ายดาย เพียงโหลดแอปพลิเคชัน SUSCO Smart Member ได้ทั้งระบบ IOS และ Android การสะสมแต้มก็ไม่ยาก เพียงเติมน้ำมันที่ “ชัสโก้” แล้วแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ทุกๆ 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน สะสมไว้รับสิทธิประโยชน์มากมาย แนะนำให้ติดตาม Facebook SUSCO จะได้รับทราบข่าวสารดีๆ อย่างต่อเนื่อง